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๒. นายปรีชาพัทร  วิเชียรสรรค รองนายกเทศมนตรีฯ ปรีชาพัทร  วิเชียรสรรค 
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นายโฆสิต  สังขศิริพงษ 
เลขานุการสภาฯ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิก ผูมีเกียรติทุกทาน

ขณะนี้ทานสมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว  ถึงกําหนดเวลาท่ีจะเปดประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  ประจําป ๒๕๕๙ ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธาน  
สภาฯ ไดโปรดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพ่ือความเปนสิริมงคล และตอจากนั้นขอ
เชิญทานประธานไดโปรดข้ึนสูบัลลังก เพ่ือดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลเนินปอ 
สมัยสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง ประจําป ๒๕๕๙  ตอไป 

นายสุเทพ  ไขศรี             สวัสดีครับทานสมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เทศบาลตําบลเนินปอ  
ประธานสภาฯ ไดเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเนินปอ สมัยสามัญ  สมัยท่ี หนึ่ง  ประจําป ๒๕๕๙         

ตามประกาศเทศบาลตําบลเนินปอ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเนินปอ               
สมัยสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง ประจําป ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเจาหนาท่ี              
สภาเทศบาลไดจัดสงประกาศดังกลาว พรอมดวยระเบียบวาระการประชุมตางๆใหทาน
ทราบเปนการลวงหนาแลว และวันนี้มีทานสมาชิกมาเขารวมประชุม  ๑๐ ทาน            
ครบองคประชุม ผมจึงขอเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง ประจําป 
๒๕๕๙ ณ บัดนี้ และขอใหทานเลขานุการสภาฯ อานประกาศสภาเทศบาลตําบลเนินปอ 
ใหทานสมาชิกสภาเทศบาล ไดทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอเชิญทานเลขานุการสภา ครับ 

นายโฆสิต  สังขศิริพงษ 
เลขานุการสภาฯ      ประกาศสภาเทศบาลตําบลเนินปอ 
          เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเนินปอ  
             สมัยสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  ประจําป ๒๕๕๙ 

ดวยเม่ือวันท่ี  ๒ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ สภาเทศบาลตําบลเนินปอ ไดประชุมสภา
เทศบาลตําบลเนินปอ ครั้งแรก ประจําป ๒๕๕๘ ไดกําหนดใหวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
เปนวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง ประจําป  ๒๕๕๙  นั้น 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แหงพระราช 
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศเรยีก
ประชุมสภาเทศบาลตําบลเนินปอ สมัยสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง ประจําป ๒๕๕๙ ตั้งแตวันท่ี                 
๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

     ประกาศ ณ วันท่ี   ๔   เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
           สุเทพ  ไขศรี  
        (นายสุเทพ  ไขศรี)  
        ประธานสภาเทศบาลตําบลเนินปอ  
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นายสุเทพ  ไขศรี   ทานสมาชิกสภาเทศบาลก็ไดรับทราบประกาศสภาเทศบาลตําบลเนินปอ เรื่อง  
ประธานสภาฯเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเนินปอ สมัยสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง ประจําป ๒๕๕๙  
ตามท่ีเลขานุการสภา ไดอานประกาศใหฟงแลวนั้น ตอไปนี้ผมขอดําเนินการประชุม         
สภาเทศบาลตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
-  ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเนินปอ สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง 
   ครั้งท่ีสอง  ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันจันทรท่ี ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

นายสุเทพ  ไขศรี   เจาหนาท่ีสภาเทศบาลฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ประธานสภาฯ  ดังกลาวไปใหทานสมาชิกผูมีเกียรติทุกทานไดทราบเปนการลวงหนาแลว ผมจึงขอ  
   เรียนถามทานวาทานใดจะขอแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอความเปนอยางอ่ืนหรือไม  

เชิญเสนอครับ มีทานใดจะขอแกไขหรือไม...(ไมมี) เม่ือไมมีทานใดจะขอแกไขขอความ 
เปนอยางอ่ืนอีก ผมขอมติท่ีประชุมวาทานใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลดังกลาว  ขอไดโปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกเห็นชอบ ๑๐  เสียง  
    ไมเห็นชอบ    -  เสียง 
    งดออกเสียง   ๑  เสียง  

นายสุเทพ  ไขศรี 
ประธานสภาฯ   เปนอันวาสภาเทศบาลแหงนี้ มีมติเห็นชอบ ในการรับรองรายงานการประชุม  
   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ีสอง ครั้งท่ีสอง ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันจันทรท่ี  ๑๔  ธันวาคม ๒๕๕๘  
   เวลา ๐๙.๐๐ น. ดวยคะแนนเสียง  ๑๐  เสียง  ประกอบดวย  
    ๑.นายบุญมี  สิมมา  ๒.นายบุญมี  พิลึก  
    ๓.นายเพียง  สระทองมา  ๔.นายนิมิตร  มวงศรีเมืองดี  
    ๕.นายประสิทธิ์  เผือกนาค ๖.นายเฉลา  สรางนอก  
    ๗.นายธีระ  สุวรรณสุข  ๘.นายเกริกชัย  มาตะพาบ  
    ๙.นายบรรณวัชร  ศรีใส  ๑๐.นายประเสรฐิ  ใจบุญ 

 ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทูถาม 

นายเฉลา  สรางนอก  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ ฝายบริหารทุกทาน และทานสมาชิกฯ  
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนทุกคนครับ อยากถามเรื่องโครงการในเทศบัญญัติฯ ดําเนินการไปถึงไหน

แลวครับ  ๒. และโครงการ ๔๐ โครงการไดดําเนินการบางแลวหรือยังครับ ขอบคุณ
ครับ 
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นายโฆสิต  สังขศิริพงษ  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตตอบกระทูถามซ่ึงไมทราบวาเปน 
เลขานุการสภาฯ เรื่องดวนหรือไม จริงๆกระทูถามตองถามเปนหนังสือ และนายกฯไดมอบใหผมชี้แจง 

สืบเนื่องจากเทศบัญญัติฯ ป๕๙ ไดประกาศใชเม่ือตนเดือน ตอนนี้ท่ีนายกฯแจงให
ดําเนินการนั้น ผมไดแจงใหแตละกองไปดําเนินการในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุ ผด.๑ 
ของแตละกองและก็รวบรวมสงใหกองคลังจัดเปนแผนจัดหาพัสดุของเทศบาลฯ และ
หลังจากนั้นก็เปนหนาท่ีของทางพัสดุจะไปดําเนินการ ตอนนี้อยูในระหวางการจัดทํา
แผนของแตละกอง แผนการจัดหาพัสดุ แผนจัดหาพัสดุนี้ ทําตั้งแตเทศบัญญัติฯอนุมัติ 
และประกาศใชและจะมีหวงเวลาของการจัดหาอยู เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเรงรัดใหวา
แตละกองทํา ผด.๑ เสร็จหรือยัง เพราะแผนตองประกาศกอนการจัดหาพัสดุครับ            
ขอเรียนใหทราบครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาเสร็จแลว  
   -    ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม   

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องพิจารณาเพ่ือทราบ  

นายจันที  พิลึก   เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทานเรื่อง 
นายกเทศมนตรีฯ เสนอเพ่ือทราบ ท่ีจะมีแจงใหท่ีประชุมทราบคือ การดําเนินการในเรื่องการของบประมาณใน

เรื่องของศูนยเด็กเล็กบานมาบแฟบ เรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสระยายชี ซ่ึงเราไดประสาน
โดยผมมอบหมายใหกองการศึกษาฯ เปนผูประสานในการท่ีจะจัดทําท้ังเอกสารใหทางเจา
อาวาสในการท่ีจะขออนุญาตใชสถานท่ีวัดในการกอสรางแลวเสนอไปยังกรมการศาสนา โดย
ใหทางกรมการศาสนาอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีกอน ซ่ึงข้ันตอนรายละเอียดมีมากพอประมาณ แต
อธิบายคราวๆครับ ถาไดรับการอนุญาตมาแลวถึงจะดําเนินการตอในเรื่องงบประมาณตอไป 
ก็ขอแจงใหท่ีประชุมทราบวาตามท่ีเราไปประชาคมแลว อยากเห็นในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
มาบแฟบ ตอนนี้ทําอะไรตองอาศัยโรงเรียนอยูเด็กก็แออัด เพราะมีเด็กมากพอสมควรอันดับ 
๒ ของตําบล เราตองการใหมีศูนย เพราะวา ๔-๕ หมูบาน ท่ีใชรวมกันครับ ไมวาจะเปน           
ม.๑๖ แหลมทอง ม.๗ มาบแฟบ ม.๑๙ บึงนอย ม.๑๒ บึงเสือรอง ม.๑๕ ทุงกระจี่ ม.๑๓               
บึงตะคต ก็มาเรียนท่ีมาบแฟบหมด รวมท้ังเนินพลวง บางสวนดวย อยูในระหวางดําเนินการ
และก็กําลังเรงรัด และผมก็คุยกับทานเจาคุณเมธีตลอดครับ ตองใชเวลาครับ อยางนอยก็ ๖ 
เดือนข้ึนไป เพราะจังหวัดจะไมรับเรื่องของเราถาเอกสารในเรื่องการใชท่ีดินไมเรียบรอย 
เพราะสูมาในเรื่องของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ม.๑ กันมาพอสมควรในเรื่องเอกสาร  
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ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

นายสุเทพ  ไขศรี 
ประธานสภาฯ  ๗.๑ เรื่องกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนสมัย 
   ประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในป ๒๕๕๙ และสมัยแรกของป ๒๕๖๐  
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา
   ๒๔ ประกอบกับขอ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
   ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔    
   เชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ  

นายโฆสิต  สังขศิริพงษ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ในญัตตินี้เรื่องกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 
เลขานุการสภาฯ  ระยะเวลาและวันเริ่มตนสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในป ๒๕๕๙ และสมัยแรก  
   ของป ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไข 

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ กําหนดไววาในปหนึ่งใหมีสมัยประชุม
สามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญประจําป               
ใหสภาเทศบาลกําหนด วรรค ๔ สมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน       
แตถาจะขยายเวลาออกไปตองไดรับการอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๒๑ ในปหนึ่งใหมีสมัย
ประชุม สมัยสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําป
ใหสภาเทศบาลกําหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน โดยให
ประธานสภาเทศบาลนําปรึกษาท่ีประชุมสภาเทศบาลวาการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
ประจําปแตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวัน
เริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน โดยให
ประธานสภาเทศบาลนําปรึกษาในท่ีประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจําปสมัยแรกของ  
แตละป 

นายสุเทพ  ไขศรี   ตามท่ีทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ใหทานสมาชิกไดทราบ 
ประธานสภาฯ ไปแลวนั้น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓)  
 พ.ศ.๒๕๕๒ แตเนื่องจากท่ีประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘  
 เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ไดกําหนดใหวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เปนวันเริ่มสมัยประชุม

สภาเทศบาล สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ คือท่ีเราประชุมในวันนี้  ขอใหท่ีประชุมพิจารณา
กําหนดระยะเวลาวันเริ่มตนการประชุมแตละสมัย พรอมกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญของ
ปถัดไป 

นายบุญมี  สิมมา  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ผูมีเกียรติทุกทาน กระผม 
รองประธานสภาฯ ขอเสนอสมัยประชุม จํานวน ๔ สมัย มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน ครับ 
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นายสุเทพ  ไขศรี  ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ  - สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง  เริ่มวันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  

- สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  เริ่มวันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙   
  - สมัยสามัญ  สมัยท่ีสี่  เริ่มวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

- สมัยสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  ประจําป ๒๕๖๐  วันท่ี  ๑  กุมภาพันธ ๒๕๖๐              

  สมาชิกสภาฯ ทานอ่ืน มีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม  ถาไมมีเปนอันวาสมาชิกฯ 
 ไดรวมกันพิจารณาแลว ดังนี้  
  สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง  เริ่มวันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ มีกําหนด ๓๐ วัน  

สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  เริ่มวันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  มีกําหนด ๓๐ วัน 
  สมัยสามัญ  สมัยท่ีสี่  เริ่มวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  มีกําหนด ๓๐ วัน 

สมัยสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  ประจําป ๒๕๖๐  วันท่ี  ๑  กุมภาพันธ ๒๕๖๐                
มีกําหนด ๓๐ วัน 

  ผมขอมติท่ีประชุม  ใครเห็นชอบ ยกมือข้ึนครับ  

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกเห็นชอบ  ๑๐  เสียง  
  ไมเห็นชอบ    -  เสียง 
  งดออกเสียง     ๑  เสียง  

นายสุเทพ  ไขศรี   เปนอันวาสภาเทศบาลแหงนี้ มีมติเห็นชอบ เรื่องกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ 
ประธานสภาฯ ประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในป 

๒๕๕๙ และสมัยแรกของป ๒๕๖๐ ดวยคะแนนเสียง  ๑๐  เสียง  ประกอบดวย 
    ๑.นายบุญมี  สิมมา  ๒.นายบุญมี  พิลึก  
    ๓.นายเพียง  สระทองมา  ๔.นายนิมิตร  มวงศรีเมืองดี  
    ๕.นายประสิทธิ์  เผือกนาค ๖.นายเฉลา  สรางนอก  
    ๗.นายธีระ  สุวรรณสุข  ๘.นายเกริกชัย  มาตะพาบ  
    ๙.นายบรรณวัชร  ศรีใส  ๑๐.นายประเสรฐิ  ใจบุญ 

  เชิญทานนายกฯ เสนอญัตติตอไปครับ 

นายจันที  พิลึก   ๗.๒ ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป 
นายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.๒๕๕๘ งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

รับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ ๕๙ วรรคสอง และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) และ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๓๑ มีรายละเอียดดังนี้ 

  ขอความเดิม 
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พรอมปรับเกลี่ยเรียบ (ซอยวิจิตรพล) หมูท่ี ๗ บานมาบ

แฟบ ตําบลเนินปอ อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 
-เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง พรอมปรับเกลี่ยเรียบ (ซอยวิจิตรพล) หมูท่ี ๗ บานมาบแฟบ 
ผิวจราจรกวาง ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร งบประมาณ 
๑๘๖,๐๐๐.- บาท 
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ขอความใหม 
โครงการปรับปรุงประตูน้ําคลองบานมาบแฟบ หมูท่ี ๗ บานมาบแฟบ ตําบลเนินปอ 
อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร สถานท่ีดําเนินการ ลําดับท่ี ๑ บริเวณหนาบาน               
นายเหรียญ  บารมี จํานวน ๒ จุด ลําดับท่ี ๒ บริเวณขางโรงเรียนบานมาบแฟบ จํานวน 
๓ จุด 
-เพ่ือปรับปรุงประตูน้ําคลองบานมาบแฟบ บานฝาทอขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร และเครื่อง
ยกพรอมเพลาขนาด ๒,๒๕๐ กก. พรอมอุปกรณประกอบและคาแรง สถานท่ีดําเนินการ 
ลําดับท่ี ๑ บริเวณหนาบาน นายเหรียญ  บารมี จํานวน ๒ จุด ลําดับท่ี ๒ บริเวณขาง
โรงเรียนบานมาบแฟบ จาํนวน ๓ จุด รวมจํานวน ๕ จุด งบประมาณ ๑๘๖,๐๐๐.- บาท 

นายสุเทพ  ไขศรี   ตามท่ีทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดใหทานสมาชิกไดทราบ 
ประธานสภาฯ ไปแลวนั้น  มีทานใดจะขออภิปรายบาง...(ไมมี) เม่ือไมมีทานใดขออภิปราย  ผมขอมติจากท่ี

ประชุมแหงนี้วาตามท่ีนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติมานั้น สมาชิกทานใด เห็นชอบ          
โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกเห็นชอบ  ๑๐  เสียง  
  ไมเห็นชอบ    -  เสียง 
  งดออกเสียง    ๑  เสียง  

นายสุเทพ  ไขศรี   เปนอันวาสภาเทศบาลแหงนี้มีมติเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรี เสนอขออนุมัติ  
ประธานสภาฯ แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ งบลงทุน  
 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  

โครงการปรับปรุงประตูน้ําคลองบานมาบแฟบ หมูท่ี ๗ บานมาบแฟบ ตําบล
เนินปอ อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๑๘๖,๐๐๐.- บาท 

ดวยคะแนนเสียง  ๑๐   เสียง 
๑.นายบุญมี  สิมมา  ๒.นายบุญมี  พิลึก  

    ๓.นายเพียง  สระทองมา  ๔.นายนิมิตร  มวงศรีเมืองดี  
    ๕.นายประสิทธิ์  เผือกนาค ๖.นายเฉลา  สรางนอก  
    ๗.นายธีระ  สุวรรณสุข  ๘.นายเกริกชัย  มาตะพาบ  
    ๙.นายบรรณวัชร  ศรีใส  ๑๐.นายประเสรฐิ  ใจบุญ 

  เชิญทานนายกฯ เสนอญัตติตอไปครับ     

นายจันที  พิลึก   ๗.๓ ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป 
นายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.๒๕๕๘ งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

รับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ ๕๙ วรรคสอง และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) และ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๓๑ มีรายละเอียดดังนี้ 
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   ขอความเดิม 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พรอมปรับเกลี่ยเรียบ สายบานเจ็ดหาบ-บานเนินพะยอม           
หมูท่ี ๓ บานเจ็ดหาบ – หมูท่ี ๑๐ บานเนินพะยอม ตําบลเนินปอ อําเภอสามงาม จังหวัด
พิจิตร  
-เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง พรอมปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หมูท่ี ๓ บานเจ็ดหาบ – หมูท่ี ๑๐ บานเนินพะยอม ตําบลเนินปอ 
อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐.- บาท  

ขอความใหม 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๓ บานเจ็ดหาบ ตําบลเนินปอ – หมูท่ี ๖  
บานใหม ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร  
-เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๓ บานเจ็ดหาบ ตําบลเนินปอ – หมูท่ี ๖           
บานใหม ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ความยาว ๑๓๕ เมตร รวมมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๕๔๐ ตารางเมตร พรอมไหลทางลูกรัง 
กวางขางละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐.- บาท  

นายสุเทพ  ไขศรี   ตามท่ีทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดใหทานสมาชิกไดทราบ 
ประธานสภาฯ ไปแลวนั้น  มีทานใดจะขออภิปรายบาง...(ไมมี) เม่ือไมมีทานใดขออภิปราย  ผมขอมติจากท่ี

ประชุมแหงนี้วาตามท่ีนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติมานั้น สมาชิกทานใด เห็นชอบ          
โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกเห็นชอบ  ๑๐  เสียง  
  ไมเห็นชอบ    -  เสียง 
  งดออกเสียง    ๑  เสียง  

นายสุเทพ  ไขศรี   เปนอันวาสภาเทศบาลแหงนี้มีมติเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรี เสนอขออนุมัติ  
ประธานสภาฯ แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ งบลงทุน  
 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๓ บานเจ็ดหาบ ตําบลเนินปอ 
– หมูท่ี ๖ บานใหม ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร งบประมาณ 
๓๑๐,๐๐๐.- บาท 

ดวยคะแนนเสียง  ๑๐   เสียง ประกอบดวย 
๑.นายบุญมี  สิมมา  ๒.นายบุญมี  พิลึก  

    ๓.นายเพียง  สระทองมา  ๔.นายนิมิตร  มวงศรีเมืองดี  
    ๕.นายประสิทธิ์  เผือกนาค ๖.นายเฉลา  สรางนอก  
    ๗.นายธีระ  สุวรรณสุข  ๘.นายเกริกชัย  มาตะพาบ  
    ๙.นายบรรณวัชร  ศรีใส  ๑๐.นายประเสรฐิ  ใจบุญ 

  เชิญทานนายกฯ เสนอญัตติตอไปครับ  
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นายจันที  พิลึก   ๗.๔ ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป 
นายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.๒๕๕๘ งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

รับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ ๕๙ วรรคสอง และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) และ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๓๑ มีรายละเอียดดังนี้ 

    ขอความเดิม 
    โครงการปรับปรงุถนนดิน พรอมลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ (ซอยสันติภาพ) หมูท่ี ๕  
   บานสระยายชี ตําบลเนินปอ อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร  

-เพ่ือปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว          
๘๖ เมตร พรอมลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑๘๒ เมตร งบประมาณ ๗๑,๙๐๐.- บาท  

ขอความใหม  
โครงการกอสรางถนนลกูรัง พรอมปรับเกลี่ยเรียบ (ซอยสันติภาพ) หมูท่ี ๕            

บานสระยายชี  ตําบลเนินปอ อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร  
-เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง พรอมปรับเกลี่ยเรียบ (ซอยสันติภาพ) ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ 

เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หมูท่ี ๕ บานสระยายชี (ซอยสันติภาพ) 
ตําบลเนินปอ อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๑๓,๐๐๐.- บาท 

นายสุเทพ  ไขศรี   ตามท่ีทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดใหทานสมาชิกไดทราบ 
ประธานสภาฯ ไปแลวนั้น  มีทานใดจะขออภิปรายบาง...(ไมมี) เม่ือไมมีทานใดขออภิปราย  ผมขอมติจากท่ี

ประชุมแหงนี้วาตามท่ีนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติมานั้น สมาชิกทานใด เห็นชอบ          
โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกเห็นชอบ  ๑๐  เสียง  
  ไมเห็นชอบ    -  เสียง 
  งดออกเสียง    ๑  เสียง  

นายสุเทพ  ไขศรี   เปนอันวาสภาเทศบาลแหงนี้มีมติเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรี เสนอขออนุมัติ  
ประธานสภาฯ แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ งบลงทุน  
 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  

โครงการกอสรางถนนลกูรัง พรอมปรับเกลี่ยเรียบ (ซอยสันติภาพ) หมูท่ี ๕             
บานสระยายชี ตําบลเนินปอ อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๑๓,๐๐๐.-บาท 

ดวยคะแนนเสียง  ๑๐   เสียง ประกอบดวย 
๑.นายบุญมี  สิมมา  ๒.นายบุญมี  พิลึก  

    ๓.นายเพียง  สระทองมา  ๔.นายนิมิตร  มวงศรีเมืองดี  
    ๕.นายประสิทธิ์  เผือกนาค ๖.นายเฉลา  สรางนอก  
    ๗.นายธีระ  สุวรรณสุข  ๘.นายเกริกชัย  มาตะพาบ  
    ๙.นายบรรณวัชร  ศรีใส  ๑๐.นายประเสรฐิ  ใจบุญ 
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ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่องอ่ืนๆ  

นายโฆสิต  สังขศิริพงษ  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตเนื่องจากท่ีผมไดเขารวมประชุม 
เลานุการสภาฯ หัวหนาสวนราชการท่ีอําเภอสามงามจังหวัดไดกําหนดโครงการคลองสวยน้ําใสคืนชีวิต

สูธรรมชาติจังหวัดพิจิตร คือโครงการในเรื่องของผักตบชวา ซ่ึงไดกําหนดใหวันท่ี ๔ 
กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ ท่ีบริเวณคลองหนองรี ม.๑๖ ตําบลบานไร อําเภอสามงาม จังหวัด
พิจิตร ในกิจกรรมตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. มีทําบุญตักบาตรตอนเชา กิจกรรมทําความ
สะอาดวัด ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปดโดยผูวาราชการ ซ่ึงสถานท่ีจะอยูตรงปอม
บานไร และก็จะมีกิจกรรมนําปลูกตนไมเพ่ือพ้ืนท่ีสีเขียว เยี่ยมชมกิจกรรมการ
ใหบริการจากกองกําลังรักษาความสงบฯ ท่ี ๓๖ และเยี่ยมชมสถานท่ีราชการ การนํา
ผักตบชวามาทําปุย ปลอยปลา ในสวนของกิจกรรมอําเภอไดขอความรวมมือทองถ่ิน
ละ ๑๐ คน ไปลอกผักตบ เปาหมายท้ังหมด ๑,๐๐๐ คน ขอเชิญทางทานผูบริหารและ
สมาชิกเทศบาล เขารวมกิจกรรม 

  เรื่องท่ีสอง เรื่องรางรัฐธรรมนูญ จากการท่ีไดเปดเผยรางรัฐธรรมนูญ มาวันท่ี 
๒๙ ตอนนี้ในกระบวนการยังไมเปดใหมีการประชาพิจารณ เรื่องของรางรัฐธรรมนูญ
โดยพรรคการเมืองก็มีท้ังเห็นดวยไมเห็นดวย ท่ีจะขอความรวมมือก็คือในเรื่องของการ
ลงประชามติ กระบวนการทาง กกต.จะเปนผูดําเนินการ ก็แจงประชาสัมพันธครับ 

  เรื่องของเกษตร มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเกษตรกรท่ีไดรับ
ผลกระทบกับภัยแลง ของเรามี ๑๒๕ คน ท่ีจะอบรมท่ี ม.๘ เนินพลวง รุนละ ๕๐ คน 
จํานวน ๒๕๐ ราย แตละรุนอบรม ๓ ครั้งๆละ ๕ วัน ในวันอบรมจะจายเบี้ยเลี้ยงวัน
ละ ๒๐๐.- บาท ขอมูลไปติดตอทางเกษตรฯ ท่ีทราบมานาจะขาดคนอีกประมาณ ๗ -๘ 
คน เปนงบประมาณของรัฐบาลท่ีผานมาทางเกษตร 

นายจันที  พิลึก  ขออนุญาตท่ีประชุม ขอเพ่ิมเติมในเรื่องของงบประมาณผานกองทุนหมูบานใน 
นายกเทศมนตรีฯ สวนของท่ีผมไดพูดท่ีบึงตะคตวากองทุนหมูบาน หมูละ ๕ แสนบาท ใหเปนในเรื่องของ

โครงสรางวาทานคิดจะทําอะไรกัน ไมแนใจวาเอาไปเปนปุยยาจะไดหรือไม ก็แลวแต
หมูบานจะไปคิดครับ อยางบึงตะคตเม่ือเชาไดเลาใหฟงเสนอจะขอขุดลอกบึงตะคต ซ่ึง
มีเนื้อท่ีประมาณ ๑๕ ไร ในสวนของ ม.๕ ชาวบานจะนําไปทํายุงฉาง แตในสวนของยุง
ฉางมีมากแลว สรางไวสมัยเปนกํานันเก็บขาวไดเปนพันตัน ก็พอใชในสวนรวมท้ังหมด 
ก็เลยขอแกไขวาอยากใหไปขุดบริเวณหนองปลอง เพราะตอนนี้ท่ีโรงสีชุมชนซ่ึงมีขาว
เอาไปท่ีพ่ีนองมาซ้ือขายวันละ ๑๐๐ กวาเกวียน และมันสําปะหลัง เริ่มจะเกิดปญหา
แลว แตยังไมถึงรองเรียนเพราะอยูใกลบาน ก็มีแนวคิดสมัยผมเปนกํานันซ้ือท่ีดินไว ๙ 
ไรกวา ของกลุมเกษตรกรบริเวณหนองปลองก็เลยเปลี่ยนจากแนวคิดตรงนี้ใหไปขุด
หนองปลองใหลึก เพ่ือท่ีจะเก็บน้ําจะนํามาเปนประมงหมูบาน อยางกรณีของสระตาเถร
ก็ได เขาปลอยเบ็ด ๒ วัน ไดเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท และนําเงินตรงนี้มาพัฒนาหมูบาน 
ปลาก็ยังเหลือ ก็เปนแหลงประมงหมูบาน แตเก็บกักน้ําเวลาเทศบาลเดือดรอนเวลาไฟ
ไหม ก็สามารถใชน้ํานั้นมาดับไฟได และดินท่ีขุดออกก็สามารถเคลื่อนยายออกมาถมทํา
เปนลานตาก ก็เขาในหมวดของท่ีวาเงิน ๕ แสนบาท มาทําเปนโครงสรางเพ่ือเตรียมใน
การจัดสรางปูลานตากตอไป คือขายแนวคิดใหกับ ม.๕ แกเขา อยางกรณี ม.๖ ก็เอาไป
เทตลาดนัดชุมชนท่ีขายของกันทุกวัน และอีกสวนท่ีจะมาเก่ียวของกับพวกเรา ผม
พยายามเรงรัดโครงการตางๆ ไมวาจะเปนโครงการ ๔๐ โครงการ หรือโครงการในเทศ 
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บัญญัติฯ ป ๕๙ อีก ๑๔ โครงการ จํานวนเงิน ๕,๓๒๐,๐๐๐.- บาท และใน ๔๐ 
โครงการอีก ๗ ลานกวาบาท ผมตองการใหงานออกเร็วๆ ซ่ึงจริงๆ ทําไดตั้งแตเดือน 
ตุลาคม ๒๕๕๘ แลว เพราะมันจะชาไป อยางโครงการตําบลละ ๕ ลานบาทมาทีหลังทํา
กันไปแลว หนองโสนก็ทําไปจนใชงบประมาณ ป ๒๕๕๙ เพราะเทศบัญญัติฯ ป ๕๙ เรา
ติดปญหาไดรับการอนุมัติ เม่ือวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ท่ีผานมา แตพวกนี้สามารถท่ีจะ
จัดซ้ือจัดจางไวลวงหนาได เพราะเปนนโยบายของรัฐบาลเลย เดี๋ยวเงิน ๕ แสนบาทมา
อีกก็ตองใหทางกองชางทําอีก งานจะมาสุมกัน ตอนนี้มีโครงการเขามาตอเนื่องอีก คือ
ตอนนี้กําลังแกกฎหมายท่ีจะใหใชเงินสะสมมาเปนโครงสรางพัฒนา ซ่ึงเงินตอนนี้อยูใน 
๒ แสนกวาบาท เปนเงินสะสมของแตละเทศบาล แตละ อบจ.พิจิตร มี ๑ พันกวาลาน
บาทครับ ของเทศบาลเรา ๒๙ ลานบาทครับ ท้ังประเทศเกือบ ๒-๓ แสนลานบาท ท่ีอยู
ตรงนั้น ตอนนี้เขากําลังแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพ่ือท่ีจะนําเงินสะสมแตคงไม
ท้ังหมด สุดทายจะทํากันไมทันอีก เหมือนกรณีรถกูชีพแทนท่ีชาวบานจะไดใชตั้งแตป 
๕๘ แลว ก็ตองเลยมาอีก และสุดทายจะทําไมทันจะไปหนักกองคลังเบิกจายไมทัน
วุนวายผิดถูกเหมือน ๓ ปท่ีผานมา ผมถึงพยายามเรงใหงบประมาณตางๆ ใหออก คือ
แกไขปญหาใหชาวบานได และถนนไมวาลูกรังหรือถนนดิน ตองการใหออกตนปเดี๋ยวนี้
เลย เพราะทําหนาแลงทําไดกวาหนาฝน ฝากทุกหนวยงานครับตองเห็นใจผูบริหารและ
สมาชิกสภาฯ เห็นใจประชาชนท่ีรออยู เพ่ือท่ีจะแกไขปญหาตรงนี้ ฝากความกาวหนา
ครับ 

นายปรีชาพัทร  วิเชียรสรรค เรียนทานประธานสภาฯ ฝากถามผานทางทานประธานสภาฯ งบประมาณท่ี 
รองนายกเทศมนตรีฯ เราไดตั้งจายไว ขอ ๗.๔ ครับ ตั้งไว ๗๑,๐๐๐. - บาท และขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

เนื่องจากสถานท่ีไมอํานวยเราใชเงินแค ๑๓,๐๐๐. – บาท เงินในโครงการก็จะเหลือ 
๕๘,๙๐๐. - บาท ก็เขาใจอยูผมอยากใหทางทานสมาชิกฯ ไดกระจางวาเงินท่ีเหลือ 
๕๘,๐๐๐.- บาท ไปไหนอะไรอยางไร ขอใหทางทานเลขานุการฯ เปนผูชี้แจง 

นายโฆสิต  สังขศิริพงษ  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขอชี้แจง กรณีท่ีไดตั้งงบประมาณไว และมีการ 
เลขานุการสภาฯ เปลี่ยนแปลงจํานวนงบประมาณในสวนงบประมาณท่ีเหลือก็ตกเปนเงินสะสม เพราะวา

สืบเนื่องจากเวลาเราทําแผนกันคือมีปญหาเรื่องท่ีดิน เพราะผมเคยเจ็บปวดมาแลว 
เพราะตองมารับผิดชอบแทน ปลัดสุรพล ถูกฟองศาล เสียเวลา ก็ขอฝากวาเวลาทําแผน
อยาคิดคนเดียวหรือคิดแทนเขา ทําใหผูรับผิดชอบท้ังหมดตองไดรับผลกระทบไปดวย
จํานวนเงินท่ีเหลือนั้น ก็ตกเปนเงินสะสมของป ๕๘ ขออนุญาตชี้แจงเทานี้ครับ 

นายสุเทพ  ไขศรี   มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกบางครับ.....(ไมมี) เม่ือไมมีสมาชิก  
ประธานสภาฯ ทานใดจะเสนออีก ผมขอปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง                    

ประจําป ๒๕๕๙ และขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ท่ีไดกรุณาสละเวลา         
เขารวมประชุมในวันนี้เปนอยางสูง ขอปดประชุมครับ 
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ปดประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น 

               อําพร  มณีขันธ     ผูจดรายงานการประชมุ  
         (นางสาวอําพร  มณีขันธ)  
             เจาพนักงานธุรการ  
 

              โฆสิต  สังขศิริพงษ   ผูตรวจรายงานการประชุม  
         (นายโฆสิต  สังขศิริพงษ)  
        ปลัดเทศบาลตําบลเนินปอ  
 

      บญุมี  สิมมา         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
             (นายบุญมี  สิมมา)  
         รองประธานสภาเทศบาล  
 

              บรรณวัชร  ศรีใส     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
          (นายบรรณวัชร  ศรีใส)  
            สมาชิกสภาเทศบาล  
 

           เกริกชัย  มาตะพาบ     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
        (นายเกริกชัย  มาตะพาบ)  
            สมาชิกสภาเทศบาล  
- ทราบ    
    สุเทพ  ไขศรี 
 (นายสุเทพ  ไขศรี) 
ประธานสภาเทศบาล 


